

CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO KHMER Ở TỈNH CÀ MAU

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TS ĐẶNG TRÍ THỦ*

Trong những năm đổi mới, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác vận động đồng bào dân tộc, nhất là từ khi có NQTƯ 7 (Khóa IX) về Công tác dân tộc, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở tỉnh Cà Mau đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của công tác vận động đồng bào Khmer. Do vậy, công tác vận động đồng bào Khmer có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Tỉnh Cà Mau hiện nay có khoảng 1.242.700 người, đồng bào các dân tộc thiểu số khoảng 52.200 người, bao gồm các dân tộc: Khmer, Hoa, Chăm, Mường, Thái, Tày, Nùng. Đồng bào Khmer chiếm số đông trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Cà Mau, có khoảng 37.290 người, sống đan xen, hòa thuận với đồng bào các dân tộc anh em, nghề nghiệp chủ yếu là nông nghiệp.

Cùng với các dân tộc anh em, đồng bào Khmer hăng hái trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ trồng lúa một vụ sang nuôi tôm chuyên canh và một vụ lúa một vụ tôm, lúa tôm kết hợp, lúa cá, hoa màu... Nhiều hộ đồng bào Khmer trở thành nông dân sản xuất

giỏi, đời sống ngày càng nâng lên, thu hoạch hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng/năm. Nhiều hộ trở thành hộ khá và giàu có của tỉnh. Phong trào xây dựng giao thông nông thôn, xóa cầu khỉ, đặc biệt phong trào xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm bợ cũng được đồng bào tích cực hưởng ứng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau số hộ nghèo là người Khmer giảm đáng kể, số hộ khá giàu ngày càng tăng.

Trên lĩnh vực giáo dục, đồng bào Khmer ngày càng quan tâm hơn đến việc học hành của con em. Số lượng học sinh con em đồng bào Khmer đến trường ngày càng tăng. Năm học 2007 - 2008, tổng số học sinh đồng bào Khmer theo học là 5.660 em (tăng 13% so với năm học trước). Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống tinh thần của đồng bào Khmer từng bước được nâng lên. Bản sắc văn hóa dân tộc, những ngày lễ, tết truyền thống của đồng bào Khmer như Cholchnam Thmay, Sen Đôn Ita, Óc om bóc... được bảo tồn và phát huy. Đồng bào tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi, cấp ủy đảng, chính quyền chưa coi trọng công tác dân tộc, nên việc chỉ đạo thực hiện mảng công tác này

* Trường Chính trị tỉnh Cà Mau

chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, việc nắm bắt thông tin trong đồng bào Khmer có lúc chưa kịp thời. Từ đó, công tác vận động đồng bào Khmer còn những hạn chế nhất định. Trước hết có thể thấy, hiện nay, trình độ dân trí của đồng bào Khmer còn thấp; việc chuyển đổi cây trồng vật nuôi còn chậm. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer còn cao (chiếm hơn 40%), việc tái nghèo diễn ra ở nhiều hộ. Tệ chơi số đề, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan... diễn ra ở nhiều nơi trong đồng bào Khmer. Bên cạnh đó, việc tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người vẫn còn diễn ra, có lúc diễn ra gay gắt. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn trật tự trị an ở địa phương.

Trong thời gian tới, để phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, nhằm củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần thực hiện một số nội dung cơ bản:

Một là, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác vận động đồng bào Khmer. Công tác vận động đồng bào Khmer chỉ đạt kết quả tốt khi toàn Đảng bộ nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác này và chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Giải pháp này không chỉ quyết định đến chất lượng công tác vận động đồng bào Khmer mà còn quyết định đến việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ổn định chính trị.

Hai là, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào Khmer. Hiện nay, trình độ dân trí của đồng bào Khmer còn thấp, chưa đáp ứng được yêu

cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào là yêu cầu bức thiết để họ có điều kiện tiếp thu, hưởng thụ các giá trị văn hóa, đồng thời có khả năng tiếp thu những thành tựu khoa học - công nghệ, vận dụng vào sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào còn là biện pháp chống lại việc kẻ thù lợi dụng tình trạng dân trí thấp để dụ dỗ, lôi kéo, kích động đồng bào gây rối, chống lại Đảng, Nhà nước.

Muốn nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào Khmer cần phải vận động đồng bào đưa con em trong độ tuổi đi học đến trường, thực hiện cuộc vận động xóa mù chữ, đầu tư cơ sở vật chất cho các trường dân tộc nội trú, bán trú, có chính sách hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực con em gia đình nghèo. Đồng thời thực hiện chính sách ưu đãi đối với đội ngũ giáo viên, nhất là những giáo viên sống, phục vụ ở vùng đồng bào Khmer.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt hơn đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc nhằm nâng cao đời sống của đồng bào Khmer. Để làm được điều này đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân và cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt hơn NQTU 7 (Khóa IX) về công tác dân tộc, Chương trình 135, Quyết định 134, chính sách trợ cước, trợ giá... cho vùng đồng bào dân tộc. Bởi vì, đó là những quy định, những chỉ dẫn, định hướng, chính sách quan trọng trong công tác dân tộc, góp phần nâng cao đời sống của đồng bào Khmer.

Bốn là, chăm lo xây dựng, phát triển cán bộ, đảng viên người Khmer. Thực tế cho thấy, không ai vận động đồng bào Khmer tốt hơn chính con em họ, đồng bào họ. Những người tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer là cán bộ, đảng viên nói chung, nhưng trước hết cần phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên người Khmer. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền cần gần gũi với đồng bào để tạo điều kiện, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển cán bộ, đảng viên là người Khmer, có chính sách khuyến khích, động viên để họ yên tâm học tập, công tác.

Năm là, vận động tốt các vị chức sắc tôn giáo người Khmer. Hiện nay, Cà Mau có khoảng 90% đồng bào Khmer theo đạo Phật. Toàn tỉnh có 7 chùa Khmer, với 52 vị sư sãi. Các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer là những người trí thức, đạo hạnh cao, có ảnh hưởng to lớn trong đời sống đồng bào Khmer; là tấm gương để đồng bào noi theo. Để vận động tốt các vị chức sắc tôn giáo cần phải gần gũi, hiểu tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của họ; quan tâm tới việc xây dựng trụ sở và tạo điều kiện cho Hội đoàn kết sư sãi yêu nước hoạt động có hiệu quả. Đồng thời cần quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để các hoạt động lễ, tết của đồng bào Khmer được diễn ra thuận lợi, đúng với lễ nghi truyền thống nhằm phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Sáu là, từng bước kiện toàn Ban Dân vận, Ban Dân tộc – Tôn giáo các cấp. Công tác dân vận nói chung, vận động đồng bào Khmer nói riêng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhưng trước hết là Ban Dân vận, Ban Dân tộc – Tôn giáo các cấp. Trong thời gian qua, ở Cà

Mau, chất lượng hoạt động của Ban dân vận, Ban dân tộc – tôn giáo các cấp từng bước được nâng cao, góp phần to lớn vào kết quả của công tác vận động đồng bào Khmer. Song, bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của công tác vận động đồng bào Khmer. Đó là đội ngũ cán bộ của các ban này chưa đồng bộ, phần lớn là kiêm nhiệm, chưa được tập huấn, đào tạo cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ. Điều kiện, cơ sở vật chất của các ban này còn thiếu thốn, khó khăn. Vì vậy, để công tác vận động đồng bào Khmer đạt kết quả tốt, cần quan tâm kiện toàn cơ quan chuyên trách về công tác dân vận, dân tộc - tôn giáo các cấp, tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt động hiệu quả hơn. Cán bộ phụ trách vận động đồng bào Khmer cần phải biết ngôn ngữ của đồng bào, có ý chí vươn lên, thường xuyên học tập rèn luyện để trở thành một tuyên truyền viên, kỹ thuật viên, khuyến nông viên, thật sự là chỗ dựa tin cậy của đồng bào Khmer.

Tỉnh Cà Mau đang tiến hành đẩy mạnh CNH, HĐH một cách mạnh mẽ, toàn diện trên các lĩnh vực với nhiều thuận lợi, song cũng không ít khó khăn. Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp này, vấn đề đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền các cấp ở Cà Mau là phải phát huy được sức mạnh toàn dân, trong đó có đồng bào Khmer vào các phong trào cách mạng ở địa phương; không ngừng nâng cao đời sống của đồng bào Khmer, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần bảo đảm về an ninh chính trị trong khu vực Tây Nam Bộ và an ninh quốc gia.